

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๒๑๗

กวด. ๑๗.๒
วันที่ 24 ก.ย. 65
เวลา 14.15

สสค.
ส่ง : กวด.
รับที่ : ๖6454/65
24 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การชำระค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy : CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๒๙๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอเรื่อง การชำระค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy : CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปี ในอัตราที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) กำหนดเป็นประจำทุกปี โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy : CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) เป็นการดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ทางด้านข้อมูลสถิติ ข้อมูลวิจัยเชิงนโยบาย และแนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบำรุงสมาชิกสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม OECD ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากการปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ ๑๐ ตามมติของ External Relation Committee

/ภายใต้...

ภายใต้ OECD เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปจากที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกต้องปฏิบัติตาม จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปี ในอัตราที่ OECD กำหนดเป็นประจำทุกปี โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบำรุงสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับแผนการใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปดำเนินการก่อนในโอกาสแรก สำหรับภาระค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การเข้าร่วมคณะกรรมการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าว จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คำนึงค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๘๘๕